

Ngày 11 tháng 8 năm 2023

Thông Báo Hàng Tuần Gửi Đến Các Gia Đình của Tiến Sĩ Horton

-BẢN DỰ THẢO-

Sự khởi đầu của năm học 2023-24 thực sự là đáng chú ý! Các trường học tràn đầy năng lượng, niềm hạnh phúc và ý thức mới về mục đích hướng tới. Tôi đã có vinh dự được đến thăm hơn 25 trường học, và sự ấm áp cũng như gắn kết mà tôi nhận thấy đã truyền cảm hứng và khẳng định lại niềm tin của tôi vào sức mạnh không thể phủ nhận của giáo dục công trong hành trình thay đổi nhiều cuộc đời và xin hãy ghi nhớ rằng chúng tôi làm công việc của mọi người trong mọi việc chúng tôi làm.

TIN TỨC TỐT: Chỉ riêng trong tuần này, chúng tôi đã giảm hơn 15% các vị trí giảng dạy còn trống! Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến tất cả mọi người hiện đang chuyên tâm vào quá trình này để thu hút những nhà giáo dục đầy nhiệt huyết tham gia nhóm của chúng ta nhằm nuôi dưỡng sự phát triển và tiềm năng của mỗi học sinh. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đây là một tin vô cùng đáng khích lệ!

Chúng tôi sẽ duy trì sự nhiệt thành này thông qua cách tiếp cận “Đột Phá để Xuất Sắc” hướng đến các cải tiến. Chúng tôi đang thách thức hiện trạng theo chiến lược bằng cách tái hiện nền giáo dục truyền thống và xây dựng các lộ trình sáng tạo nhằm thúc đẩy trải nghiệm học tập nâng cao cho mọi học sinh.

Sự tham gia tích cực của quý vị vào việc giáo dục con quý vị là rất quan trọng cho sự thành công của các em. Làm việc cùng nhau có thể tạo ra một mối quan hệ hợp tác bền chặt, hỗ trợ cho sự phát triển về mặt học thuật, xã hội và cảm xúc của con quý vị. Tham dự các sự kiện của trường đồng thời giữ liên lạc với giáo viên và ban giám hiệu là những bước nhỏ nhưng thiết thực để nâng cao trải nghiệm giáo dục của con quý vị. Hãy cùng xây dựng một mạng lưới hỗ trợ nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và một tương lai tươi sáng hơn cho con quý vị.

Tôi tự hào nói rằng chúng ta đã thiết lập một cơ sở vững chắc cho một năm học có năng suất cao. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng vào chúng tôi để đem đến một nền giáo dục chất lượng cao, có ý nghĩa cho tài sản quý giá nhất của quý vị - đó chính là con cái của quý vị!

Chúc quý vị **MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT!**